



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๖/ว ๓๓

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบให้จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุ จำนวน ๙ คน ตามรายละเอียดที่แนบมา พร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีความเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรที่เกษียณอายุเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน บางท่านเคยเป็นผู้บริหาร และหรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นนอกประการในขณะที่ยังปฏิบัติงาน การจัดงานแสดงมุทิตาจิตถือเป็นการแสดงความขอบคุณจากมหาวิทยาลัย มอบให้ผู้เกษียณอายุ และควรเป็นงานที่ทุก ๆ คนสามารถเข้ามาร่วมได้ ผู้มาร่วมงานได้สัมผัสถึงความอบอุ่น ความประทับใจ อยากที่จะมาร่วมงาน ฝ่ายคณะกรรมการจัดงานฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพื่อให้เกิดความประทับใจ เช่น การจัดทำ Banner การจัดซุ้มถ่ายภาพ เป็นต้น และควรเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากรในหน่วยงานที่ผู้เกษียณอายุสังกัด และญาติของผู้เกษียณอายุมาร่วมงานด้วย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า สำนักงานมหาวิทยาลัยควรจัดงานมุทิตาจิตให้แก่บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุ อาจจัดงานรูปแบบเดียวกันกับปี ๒๕๖๑ โดยให้แต่ละกองสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มหน่วยงานละ ๑ ซุ้ม พร้อมมอบของที่ระลึก สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมเห็นควรให้จัดที่โดมแม่ฟ้าหลวง และขอกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป


คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดงานมุทิตาจิตของสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับงบประมาณในการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยได้เห็นชอบให้ผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมจากค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และให้นำเงินที่เหลือจากครั้งที่ผ่านมาไปบริหารจัดการเรื่องของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุของสำนักงานมหาวิทยาลัย

๒. สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม จึงเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบจัดอาหารคาวหวาน หน่วยงานละ ๑ ชும் ทั้งนี้ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกัน ให้แจ้งรายการอาหารให้ฝ่ายเลขานุการ (งานประชุม กองกลาง) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. รูปแบบ (Theme) การจัดงาน และหรือภาคบันเทิง พิธีการ มอบให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแผนงาน (นางรุ่งทิภา เจริญทรัพย์) พิจารณาร่วมกับหัวหน้างานบริหารและธุรการทุกหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ทารือและแบ่งงานเพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยให้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพิจารณาจัดรูปแบบประกอบ และแจ้งให้กรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์ตุ้ม)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย